

NEWS

FEBRUARY
2023
VOL. 221

LETTER



การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2566



เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ โครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, แบบประเมินตนเองโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ปี 2566

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบกระเช้าสวัสดิ์ปีใหม่ 2566 กับ ดร.อารีย์ รัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42



เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42 (Workshop on UniNet Network and Computer Application 42nd) (WUNCA 42nd) ณ หอประชุมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือผู้แทน การจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการนำเสนอผลงานด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนงานบริการต่าง ๆ ภายในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำผลจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาส่วนงานของสำนักวิทยบริการฯ

กิจกรรมเกิดพระเกี้ยวสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35



เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดพระเกี้ยวสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ในพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ โบราณสถานวิหารวัดปิ่น ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช



เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน บริเวณพระที่นั่งจันทรพิศาล พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ทั้งนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้นำกิจกรรมทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น กิจกรรมตกแต่งตะกร้าสานสวยด้วยเศษผ้าเหลือใช้ และกิจกรรมประดิษฐ์ BOOKMARK สไตลค์นรภัคโลก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมแนว DIY โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การสร้างสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR)



ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการสอน และการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR : AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการนวัตกรรมดิจิทัลในการสร้างสื่อการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความน่าสนใจและสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เชิญชวนคัดเลือกหนังสือ E-BOOK ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา นักเรียน

คัดเลือก e-book เข้าห้องสมุด

เพื่อใช้ในการเรียน การสอน และงานวิจัย



รายการหนังสือ



ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566



ส่งรายการหนังสือ

<http://library.tru.ac.th>
 @library.tru
 @668nsgu

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน คัดเลือกหนังสือ E-BOOK ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และงานวิจัย

